

จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค วันนี้ 21 พ.ค. 58 นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรหมเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค โดยแผนการออกตรวจสอบร้านอาหารปรุงสำเร็จบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จุดแรกคือ ร้านอาหารบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ จุดที่สองคือ ร้านอาหารบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากมีการร้องเรียน เรื่องราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆ ทางด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ยารักษาโรค โดยไปตรวจสอบร้านค้าบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะติดป้ายราคา ยกเว้นบางส่วนซึ่งไม่เข้าใจ ขายสินค้าราคาไม่ชัดเจน ทางคณะก็ได้ให้คำแนะนำว่าการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของ การปิดป้ายแสดงราคา ต่อจากนั้นและทางคณะได้เดินทางมาที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้านค้าซึ่งมีการขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 80 บาท ซึ่งได้ไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เนื้อราคาสูง แต่ถ้าเป็นหมูราคาถูกลงตามปกติ จากการสอบถามได้ความว่าใช้เนื้อคุณภาพสูงจึงมีราคาสูง และมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ลูกค้านำเข้ามาใช้บริการก็มีความพึงพอใจไม่ติดใจเรื่องราคาสูง ก็ได้ตรวจสอบแล้วให้คำแนะนำในการปิดป้ายราคา และได้ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านบดดอยสุเทพ ไปให้คำแนะนำกับลูกบ้านที่ทำการค้าขาย ต้องมีการปิดป้ายราคาสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ ทางจังหวัดจะสุ่มตรวจร้านค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นระยะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้คำแนะนำเรื่องยา บางตัวยาก็ไม่สามารถนำมาจำหน่ายเองได้ก็ให้คำแนะนำให้กับร้านค้าปฏิบัติ